

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร "นักการคลังมืออาชีพ" (นคอ.) รุ่นที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวก.)

ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง		
๑	นางนงนุช คุณรัตน์ไตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
๒	นางสิริกานต์ มหาสิทธิ์ตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กรมธนารักษ์		
๓	นางสาววนิดา บุญวังทอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๔	นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคาที่ดิน สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
๕	นางระเปียบ คุ่มอินทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
๖	นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยการ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๗	นางอุทัย สืบจากลี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
๘	นางศุภรศิริ บุญญเศรษฐ์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
กรมบัญชีกลาง		
๙	นางสาวภัทรรุณ ยูทธดนัยกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐	นางสาวรัตนาวลี โจรนารุณ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ
๑๑	นางลัดดา พุทธชาติ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังเขต ๙
๑๒	นางสาวเทพธิดา มุ่งเกษม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังเขต ๕

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมบัญชีกลาง (ต่อ)	
๑๓	นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม
๑๔	นายสุวิช เทศนา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังเขต ๒
	กรมศุลกากร	
๑๕	นางสุทัศน์ีย์ สุภาพันธ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๖	นางระพีพรรณ ไทยจรรย์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๗	นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๘	นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๙	นายสุรจักร กางกรณ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๐	นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๑	นางนิภาวรรณ ไยบัวเทศ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
	กรมสรรพสามิต	
๒๒	นางนวลอนงค์ คงดำ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๒๓	นายเพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๒๔	นายชวการ มาชะวงค์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๒๕	นางพูนสุข ปัทมาคม	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๒๖	นางสาวสมบุญ แหนกลาง	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๒๗	นายอำนาจ อริยจินดา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๒๘	นางสาววิชชุมนตร์ สุวรรณมูณี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๒๙	นางพัชรี เพ็ชรสันทัด	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๓๐	นางวิยะดา สมบูรณ์วิทย์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
๓๑	นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
	กรมสรรพากร	
๓๒	นายธานี สกลวิทยานนท์	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๓	นางสาววลัยภรณ์ บุรณรัช	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๓๔	นายสมเจตน์ ประสงค์ดี	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางเสาวนีย์ โลหะกุลวิช	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางสาวพิรมล มุกดาสนิท	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวกัลยา จุฑาศรี	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๘	นายอนันต์ คล้ายวงษ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๙	นางดวงฤทัย กาญจนภิญโญวงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
	กรมสรรพากร (ต่อ)	
๔๐	นางสาววารุณี ศุภกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๔๑	นางนันทพร พงศ์พนิช	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๔๒	นางสาวลัดดาวัลย์ มากเมตตากุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๔๓	นางทศพร วรมาลี	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๔๔	นางสาวนฤมล จรัสวชิรกุล	นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
๔๕	นายสุธารักษ์ ธีร์จันทิก	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ
๔๖	นางสุกัญญา ปาลิวณิช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
๔๗	นางสาวปวีณา สำเร็จ	เศรษฐกรชำนาญการ
๔๘	นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์	เศรษฐกรชำนาญการ
	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
๔๙	นางสาวจิณห์นิภา แสมขาว	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
๕๐	นางสาวเอม เจริญทองตระกูล	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ